

หัวข้อการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง	การศึกษาปัจจัยของเจ้าของโครงการที่มีต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคาร
หน่วยกิต	6
ผู้เขียน	นางสาวปิยะมาศ ชูเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.	2552

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคาร โดยกำหนดปัจจัยออกมาเป็นปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยย่อยทั้งหมด 39 ปัจจัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เจ้าของหรือตัวแทนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างภาคเอกชนรายย่อยในประเทศไทยและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ และทดสอบความสัมพันธ์ของความคิดเห็นภายในกลุ่มตัวอย่าง

จากการศึกษาพบว่า ในการจัดอันดับความสำคัญของปัจจัย ปัจจัยทางด้านกระบวนการนำเสนอ(ด้านตัวบุคคล) เป็นปัจจัยที่มีการให้ความสำคัญมากที่สุด ปัจจัยต่อมาที่ให้ความสำคัญรองลงมากคือปัจจัยทางด้านคุณภาพของงานที่ออกแบบ และปัจจัยทางด้านองค์กร(บริษัท) เมื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามกลุ่มของระยะการดำรงตำแหน่งปัจจุบันในเรื่องความถี่ที่ส่งผลต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคารมีความคิดเห็นความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องพูดได้ครบถ้วนทุกประเด็น ความครบถ้วนของรายละเอียดและข้อกำหนด ความสามารถในการสร้างได้ ทั้งทางด้านเทคนิค เอกสารอ้างอิง เช่น หนังสือรับรองผลงานที่ได้เป็นผู้ออกแบบ การเปรียบเทียบความคิดเห็นตามกลุ่มที่แบ่งตามคุณวุฒิหรือสาขาการศึกษาในเรื่องความถี่ที่ส่งผลต่อการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบอาคาร ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องพูดได้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีผู้แนะนำมา และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่ม (กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม กลุ่ม

อาคารที่พักอาศัย และกลุ่มสำนักงาน โรงงาน) ด้านค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างผู้ประกอบการ
วิชาชีพด้านงานออกแบบอาคารพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในด้านของปัจจัย
โดยรวม

คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้าง / ปัจจัยทางด้านขบวนการนำเสนอ / ปัจจัยทางด้านคุณภาพงาน
/ ปัจจัยทางด้านองค์กร